



หนังสือพิมพ์ช่วยยกระดับ  
รางวัลส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น

**วัชรินทร์ แวกาจิ 'ทีมชาติไทย' ฟันที่เป็นจริง**

หน้า  
12

**ภาคใต้**  
**พิมพ์กีฬา**  
รายสัปดาห์

www.paktaifocus.com

ข่าว สาร-เชิงลึก และเวทีความคิด

**กลุ่มอ็ิชูซุหาดใหญ่** เติบโตขึ้น...  
ยอดรถปิกอัพเหนือระดับ ยอดประหยัดน้ำมันแห่งยุค

ใหม่! ฮีลดูดีแบบคน  
**แพลททินัม**

- คิวเน็อย • ดอกเบญจมาศ
- ฟอนสบายๆ • ฟรี! ประกันชั้นหนึ่ง
- พร้อมรับซื้อเสนอพิเศษสุด
- และของแถมมากมาย...



กลุ่มอ็ิชูซุหาดใหญ่ 22 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้

ปีที่ 11 (1) ฉบับที่ 608 (20) www.songkhlatooday.com

วันที่ 12 - 18 กันยายน 2552 **20** บาท

# วัชรินทร์ แวกาจิ 'ทีมชาติไทย' ฟันที่เป็นจริง

นายวัชรินทร์ แวกาจิ เด็กหนุ่มจาก อ. สะบ้าย้อย จ.สงขลา สานฝันตัวเองจนสามารถผ่านคัดเลือกได้เป็นตัวแทนนักกรีฑาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศเวียดนาม

วัชรินทร์ เป็นนักศึกษาระดับปีที่ 4 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และได้รับทุนนักกีฬาข้างเมืองจากม.หาดใหญ่ โดยมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาหลายรายการ และคว้ารางวัลจากการแข่งขันทุกรายการ เช่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันสานพลังของมิถิมาธารอน จ.นราธิวาส ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่ง มิถิมาธารอน ครั้งที่ 6 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันวิ่ง 800 เมตร และ 1,500 เมตร



ตามลำดับ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 36 หัวหมากเกมส์ เป็นต้น

"ดีใจมากที่ตัวเอง ได้เป็นทีมชาติแล้ว มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับชีวิตนักกีฬาคน

หนึ่ง ตอนไปคัดตัวมีคนไปเยอะมาก ซึ่งวิ่งระยะทาง 800 เมตร คัดเลือกเอาคนเดียว และผมก็ผ่านคัดเลือกมาได้ เมื่อได้เป็นทีมชาติแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ต้องหมั่นฝึกซ้อมตนเองให้มากกว่าเก่า จะได้คว้ารางวัลมาให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นความตั้งใจที่ต้องทำให้ได้" วัชรินทร์กล่าวหลังจากที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมชาติไทย และว่า

การแข่งขันกีฬาเอเชียน อินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศเวียดนาม เป็นการแข่งขันกีฬาในร่ม มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 45 ประเทศทั่วทวีปเอเชีย จะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่ 1 - 8 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นสนามในระดับนานาชาติสนามแรกที่ตนได้ลงแข่งขัน และหลังจากนี้ ตนจะได้ลง

แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 ที่ประเทศลาว ในวันที่ 3 - 12 ธันวาคมนี้อีกด้วย ตอนนี้ต้องเตรียมตัวเพื่อการฝึกซ้อมอย่างหนัก เพื่อจะได้สร้างผลงาน และจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่ใหญ่ขึ้นต่อไป

วัชรินทร์ กล่าวถึงท้ายถึงประสบการณ์ชีวิตดีๆ ที่ตนเองได้รับว่า "ผมคิดว่า ผมเป็นคนที่โชคดี ได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ เพราะทีม.หาดใหญ่จะใส่ใจและให้การสนับสนุนนักศึกษาในทุกๆ ด้าน ตัวผมเองมีความสามารถด้านกีฬา มหาวิทยาลัยก็มีทุนนักกีฬาข้างเมือง

"ผมได้รับทุนตั้งแต่เรียนอยู่ปี 1 ผมมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาหลายรายการ ซึ่งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนที่ดีมาตลอดมีผู้ฝึกสอนที่ดี มีอาจารย์คอยดูแล มีผู้บริหารคอยสนับสนุนให้กำลังใจ ทุกฝ่ายช่วยเหลือและคอยผลักดัน จนผมสามารถเป็นทีมชาติได้อย่างที่ฝันไว้" วัชรินทร์ กล่าวและว่า

ฝากถึงรุ่นน้อง หรือเพื่อนๆ ที่มีใจรักด้านกีฬา หรือบางคนอาจมีความใฝ่ฝันอยากเป็นทีมชาติ อยากให้ตั้งใจ และหมั่นฝึกซ้อมเยอะๆ ที่สำคัญอย่าทิ้งความฝัน เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น ยังเป็นนิยามที่ใช้ได้จริง และสำเร็จแน่นอน ถ้าเราไม่ยอมแพ้ ■